

TÌM HIỂU SỒ NG VÀ CHIA SỒ : LỒ ĐỒ c MỒ Vô NhiỒ m Nguyễn TỒ i Lc 1, 26 – 38

(Lm. Giuse Nguyễn HỒng LỒ i DCCT)

Nói vỒ MỒ quỒ là mỒ t đỒ u vô cùng hỒ nh phức. BỒ i vì, ai chỒ ng yêu thỒ ng MỒ mình, ai chỒ ng muỒ n đỒ n Ồ n báo hiỒ u MỒ Cha. MỒ Cha Ồ đỒ i đã sinh ra chúng ta, đã Ồ m bỒ ng, đỒ ng đỒ c, nuôi nỒ ng chúng ta. Cha MỒ đã đỒ biỒ t bao mỒ hôi nỒ c mỒ t vì chúng ta. Công Ồ n Ồ y chúng ta đỒ n đắp biỒ t bao cho vỒ a, đỒ n khi nào mỒ i cân xỒ ng ! MỒ Cha trỒ n thỒ còn nhỒ vỒ y, huỒ ng chi đỒ i vỒ i ĐỒ c MỒ , ngỒ Ồ i MỒ trên mỒ i ngỒ Ồ i MỒ thỒ trỒ n. MỒ Maria là MỒ Thiên Chúa, là MỒ cỒ a HỒ i Tháhh và là MỒ cỒ a mỒ i Kitô hỒ u chúng ta. Do đó, nói vỒ MỒ , HỒ i Tháhh đã có biỒ t danh hiỒ u đỒ ca tỒ ng MỒ , tỒ t cỒ Kitô hỒ u đã có biỒ t bao Ồ i tôn vinh MỒ . Nói cho cùng, mỒ i danh hiỒ u HỒ i Tháhh dùng đỒ tôn vinh MỒ nhỒ m ca tỒ ng lòng tỒ bi cỒ a Chúa. Thiên Chúa đã yêu thỒ ng MỒ tỒ đỒ i đỒ i, đã gìn giỒ MỒ sỒ ch mỒ i vỒ t bùn nhỒ cỒ a tỒ i Ồ i, MỒ Vô NhiỒ m nguyễn tỒ i...

NHỒ NG Ồ N CAO CỒ THIÊN CHÚA DÀNH CHO MỒ MARIA :

MỒ Maria đã đỒ c đỒ c sỒ ng nỒ i Thiên Chúa, chính vì thỒ , Thiên Chúa đã gìn giỒ ĐỒ c MỒ và cho ĐỒ c MỒ nhỒ ng hỒ ng ân cao quí nhỒ t mà không mỒ t ai trên trỒ n thỒ đã đỒ c nhỒ MỒ . Thiên Chúa đã ban cho MỒ bỒ n đỒ c ân vô cùng quí giá, nhân loỒ i khi nghe đỒ u cú đỒ u khâm phỒ c: Ồ n vô nhiỒ m nguyễn tỒ i, Ồ n khiỒ t trinh, Ồ n khỒ i tỒ i và Ồ n hỒ n xác lên trỒ i. Thiên Chúa quỒ thỒ c đã yêu thỒ ng MỒ , đã cỒ t nhỒ c MỒ và đỒ chỒ n MỒ làm MỒ Thiên Chúa, chính Ngài đã gìn giỒ MỒ ngay tỒ giây phút đỒ u tiên cỒ a đỒ i MỒ , đã không đỒ cho MỒ vỒ ng mỒ c bỒ t cỒ mỒ t chút bỒ n nhỒ nào dù đó là do ông bà nguyễn tỒ đã Ồ i phỒ m. MỒ đã có Ồ n tháhh trong tâm hỒ n ngay tỒ giây phút đỒ u tiên trong đỒ i cỒ a MỒ . MỒ là MỒ Thiên Chúa, nên vỒ c MỒ thỒ thai hoàn toàn do ý đỒ nh cỒ a Thiên Chúa. MỒ Maria đã đỒ c Ồ n trinh khiỒ t ngay khi thỒ thai Chúa Giêsu bỒ i phép Chúa Tháhh ThỒ n. MỒ hoàn toàn thuỒ c trỒ n Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa luôn gìn giỒ MỒ , luôn nâng đỒ MỒ và luôn chỒ che, phù trì MỒ đỒ MỒ không hỒ mỒ c mỒ t tỒ i nào dù đó là tỒ i riêng do mình gây ra. Nên, Thiên Chúa đã đỒ a MỒ cỒ hỒ n Ồ n xác vỒ trỒ i khi MỒ lầ cỒi thỒ này. TỒ t cỒ nhỒ ng Ồ n cao trỒ ng Ồ y, Thiên Chúa dành riêng cho MỒ theo kỒ hoỒ ch tình yêu cỒ a Ngài nhỒ Ồ i tháhh Phaolô đã viỒ t trong thỒ gỒ i tín hỒ u Êphêsô: "Chúc tỒ ng Thiên Chúa, là Thân PhỒ ĐỒ c Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong ĐỒ c Kitô, tỒ cỒi trỒ i, NgỒ Ồ i đã thi ân giáng phức cho ta hỒ ng muỒn vàn Ồ n phức cỒ a Tháhh ThỒ n. Trong ĐỒ c Kitô, NgỒ Ồ i đã chỒ n ta trỒ c cỒ khi tỒ o thành vũ trỒ , đỒ trỒ c Tháhh Nhan NgỒ Ồ i, ta trỒ nên tinh tuyỒ n tháhh thiỒ n, nhỒ tình thỒ ng cỒ a NgỒ Ồ i»(Ep 1, 3 – 4).

Ồ N VỒ NHỒ M NGUYỄN TỒ I:

Mẹ ng ị Đệ c Mẹ Vô Nhiễm nguyên tị, chúng ta không đợ cợ p đợ n tính chuyên môn cợ a Thánh Mẹ u Hợ c, nhợ ng mợ ng ị Đệ c Mẹ Vô Nhiễm nguyên tị là đợ chúng ta cợ m tợ tri ân Thiên Chúa vì muôn ợ n cao quí Thiên Chúa dành cho Mẹ và qua Mẹ, nhợ Mẹ chúng ta cũng đợ cợ hợ ng nhợ ng ân huợ quí giá này. Mẹ đợ cợ Thiên Chúa yêu thợ ng, nên Ngài đã ban cho Mẹ mợ t quà tợ ng, mợ t món quà vô giá không ai có đợ cợ. Mẹ Vô Nhiễm nguyên tị nghĩa là Mẹ đợ cợ Thiên Chúa đón nhợ n ngay tợ đợ u nhợ mợ t ân sợ ng, và nó đợ cợ diợ n tợ ra trong suợ t cuợ c đợ i Mẹ bợ ng sợ vạng phợ c tuyợ t đợ i cợ a Mẹ. Đây quợ thợ c là hoa trái cợ a tình yêu cợ a Thiên Chúa. Và đây cũng là bợ ng chợ ng Thiên Chúa yêu thợ ng Mẹ tợ đợ i đợ i. Ngôn tợ đợ i đợ i nói lên chiợ u kích thâm sâu, bí nhiợ m cợ a Thiên Chúa. Đây cũng là mợ u nhiợ m tuyợ t vợ i cợ a lòng thợ ng xót Chúa. Bợ i vợ y ợ n vô nhiợ m nguyên tị mà Mẹ Maria thợ đợ cợ nói lên ý nghĩa vô cùng thâm sâu cợ a trang đợ u sách Khợ i Nguyên và ị chào cợ a sợ thợ n Gabriel trong ngày truyợ n tin: "Mợ ng vui lên, hợ i Đợ ng đợ y ợ n phúc» (Lc 1, 28). Chính ị chào cợ a sợ thợ n Gabriel đã cho chúng ta nhợ n ra rợ ng Mẹ Maria đã đợ cợ vô tợ i ngay trong cung lòng bà thánh Anna. ợ n Vô Nhiễm nguyên tị còn do Mẹ xác nhợ n khi Mẹ hiợ n ra vợ i Bernadette ợ Lợ Đợ cợ vào ngày 25 tháng 3 năm 1854 nghĩa là vào ị n hiợ n ra thợ 16, Mẹ đã xác nhợ n công khai: "Ta là Đợ ng Vô Nhiễm nguyên tị". Do đó, Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tị là mợ t kiợ t tác tợ i cao cợ a Thiên Chúa, mợ t tác phợ m hợ t sợ c khôn ngoan cợ a Thiên Chúa và đây cũng là tác phợ m cợ a tình yêu thợ ng vô biên cợ a Thiên Chúa.

LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỊ DO AI TUYÊN BỐ VÀ CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Giáo Hợ i đã mợ ng ị này tợ lâu, nhợ ng phợ i đợ i mãi đợ n ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đợ cợ Giáo Hoàng Piô IX mợ i tuyên bợ tίν đợ u Đợ cợ Mẹ Vô Nhiễm nguyên tị, Ngài đã ban hành bợ u sợ c Ineffabilis Deus tuyên bợ rợ ng: "Chúng tợ tuyên xợ ng, công bợ , và đợ nh tίν giáo lý xác nhợ n Đợ cợ Trinh Nữ Maria-ngay tợ giây phút đợ u tiên đợ cợ đợ u thai, nhợ mợ t ợ n thánh cá biợ t và đợ cợ ân cợ a Thiên Chúa toàn năng, đợ a trên nhợ ng công nghiợ p cợ a Chúa Giêsu Kitô, Đợ ng Cợ u Đợ cợ a nhân loợ i – đã đợ cợ gìn giợ khợ i mợ i tợ vợ ng cợ a tợ i nguyên tị là mợ t giáo lý đã đợ cợ Thiên Chúa mợ cợ khợ i, và vì thợ , phợ i đợ cợ mợ i tίν hợ u tin nhợ n vợ ng vàng và bợ n vợ ng".

Chính vì thợ , Mẹ là mợ u gợ ng tuyợ t vợ i trên mợ i tuyợ t vợ i cợ a mợ i Kitô hợ u bợ i Mẹ đã đợ cợ Thiên đợ t làm Đợ ng bợ u cợ cho chúng ta. Chính vì Mẹ thuợ cợ trợ n vợ Thiên Chúa qua viợ cợ tợ n hiợ n cợ a Mẹ, nên Thiên Chúa không thợ tợ chợ i vợ i Mẹ đợ u gì, đợ n vợ i Mẹ chúng ta sợ đợ cợ Mẹ đợ n tợ i Chúa. Thánh Germanô, Giám mợ c Constantinople đã nói: "Hợ hợ p không phợ i chợ là triợ u chợ ng mà còn là nguyên nhân cợ a sợ sợ ng. Cũng thợ , danh hiợ u Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tị, Mẹ Thiên Chúa, nợ u đợ cợ các con cái Mẹ nói lên ợ mợ i nợ i và trong mợ i lúc, sợ bợ o đợ m an toàn cho đợ i sợ ng".

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ :

Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm mà tôi có. Cuộc đời tôi luôn được gắn bó thật chặt chẽ với Đức Mẹ. Mẹ tôi là người mà tôi đang gặp phải thách thức lớn nhất của tôi bao giờ cũng là xin Mẹ hãy giúp con và tôi không quên được ba kinh Kính Mừng để ca ngợi ân huệ cao vời của Mẹ. Mẹ tôi là người mà tôi luôn cảm thấy được bình an. Khi làm việc truyền giáo cho người Dân tộc tôi vẫn luôn đứng vững, thúc giục họ hãy cứ trông vào Mẹ, vì Mẹ là người Mẹ luôn gắn bó và cảm thông với con người.

- Thời kỳ tu học nào cũng vậy, tôi luôn dành riêng để chia sẻ với Mẹ. Tôi cảm thấy vắng vẻ, an lòng dù rằng cuộc đời tôi không phải lúc nào cũng thăng cánh cò bay, vì tôi hay bị đau nhức cơn sốt xuất huyết như một sinh. Nhưng tôi luôn cứ trông vào Mẹ, qua thánh Mẹ đã cứu tôi như là...Tôi xác tín lớn thánh như: "Bên hãy ký thác đời mình cho Chúa... Chính Chúa, Ngài sẽ ra tay..."

- Tôi có thể an tâm và cùng với những tâm hồn tôi được sai đi khắp nơi, luôn vững lòng tin, cứ y bèn tôi có thể nói về những lòng cứ trông vào Mẹ, Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa và chính Chúa, Ngài sẽ ra tay...

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, xin cho chúng con được hưởng niềm hạnh phúc thánh thiện của Mẹ và để chúng con luôn biết cậy dựa vào Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.

gplongxuyen
